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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี้ 

     ข่าววันนี ้
          รู้วนันี ้

ข่าวประจ าวันท่ี 22 ตุลาคม 2564 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน ์ ขาใหญ่ พปชร. ซุม่ท าโพล ! ส.ส. ใต้สอบตกระนาว หว่ันเจอบีบเลือกข้าง 3 
2 มติชนออนไลน์ จัดตัวผูส้มัคร ปชป.จว. ใต้วุ่น ‘นิพิฏฐ’์ โทร.’ปธ.ชวน’ ปมทมีสมัคร ส.ส. พทัลงุ 4 
3 มติชนออนไลน ์ ปชป. ท าศึกใน ชิงตั๋วลง ส.ส. ‘กระบี่-นคร-ปัตตาน-ีพัทลุง’ เดือด ! ร้อน 2 อดีต 

หน. ต้องยกหูคุย 
6 

4 ข่าวสดออนไลน ์ ผวาทั้งพรรค ! ก๊วนใหญ่ธรรมนสั ท าโพลเช็คคะแนนทุกภาค แก๊งอื่นหว่ัน  
อดลงผู้แทน 

8 

5 มติชนออนไลน ์ ‘กนก’ ป้อง ‘นิพิฏฐ’์ ช้ีเป็นคนการเมืองคุณภาพ แนะผูบ้รหิารทบทวนไตร่ตรอง  
ก่อนสายเกินไป 

9 

6 มติชนออนไลน ์ เลขาฯ ชทพ.ช้ีปม ‘ไพบูลย์โมเดล’ ศาลตัดสินแล้วน่าจะท าได้ พร้อมอ้าแขนรับ 
ส.ส. เข้าพรรค 

10 

7 มติชนออนไลน ์ ‘วราวุธ’ เผยชาติไทยพัฒนาพร้อมเป็นบ้านให้ ส.ส. หากมีแนวทางท างาน
คล้ายกัน หลังเกิด ‘ไพบูลย์โมเดล’ 

11 

8 ไทยรัฐออนไลน ์ เพื่อไทย ปล่อยคลิป "เพื่อไทยถามอะไรตอบได้" ดึง ส.ส. ตอบค าค้นหา "กูเกิล" 12 
9 ไทยรัฐออนไลน ์ ที่ประชุม ส.ส. ใต้ ปชป. หนุน ”จุรินทร์” นั่งนายกฯ มั่นใจ ได้เก้าอี้เพิ่ม 13 
10 ไทยรัฐออนไลน ์ “ไผ่” ปัด พลังประชารัฐ ดีลพรรคเล็กรวมพรรค แต่ไม่ขัด ถ้าใครอยากมา 15 
11 มติชนออนไลน ์ ผลโพล ส.ส. พปชร. ออกแล้ว สอบตกเพียบ หว่ันใช้อ้าง  

ไม่ส่งลงเลือกตั้งครั้งหน้า 
16 

12 ไทยโพสต์ออนไลน ์ 'นิพิฎฐ์' เตือนซ้ า ! อย่าสืบทอดทายาทไม่สิ้นสุด ระวังพังทั้งพรรค 17 
13 สยามรฐัออนไลน ์ "เทพไท" เตือนพรรคการเมืองอย่าตื่นตระหนกจนเกินเหตุ รอให้ รธน.

ประกาศใช้ก่อน 
18 

บทความ  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน ์ เร่ง‘กม.ลกู’ 19 
2 มติชนออนไลน ์ บารมกีารเมือง ของ ชวน หลีกภัย กับมรสุม จรุินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ 20 
3 คมชัดลึกออนไลน ์ ปรากฎการณ์"ไพบลูย์ นิติตะวัน"เอฟเฟกต์ ส่งผลพรรคเล็กตปีีก 21 
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22 ตุลาคม 2564 8:00 น. 
ขาใหญ่ พปชร.ซุ่มท าโพล! ส.ส.ใตส้อบตกระนาว หว่ันเจอบีบเลือกข้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส.ส.พปชร.ผวา 'ขาใหญ่พรรค'ท าโพลวัดความนิยม ส.ส.ใต้สอบตกระนาวหว่ันมีธงใช้อ้างไมส่่งคนนอกสายลงเลือกตัง้ครัง้
หน้า 'ใต้-กทม.' ระส่ าถูกมองเข้าสภาได้ด้วยกระแส 'บิ๊กตู'่ไร้ฐานเสียงตัวเอง ต่างจาก 'เหนอื-อีสาน'ได้ปัจจัยอื่นหนุน 
  เมื่อวันที่ 22 ต.ค. รายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แจ้งว่า นับตั้งแต่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลงัประชารัฐ แต่งตั้ง พล.อ.วิชญ์ เทพหสัดิน ณ อยุธยา เป็นประธานกรรมการ
ยุทธศาสตร์พรรค เมือ่กลางเดือน ก.ย.ทีผ่่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดท ายุทธศาสตร์การเลือกตั้งครัง้ต่อไป และก าลัง
เตรียมการคัดสรรตัวผู้สมัคร ส.ส. โดยในส่วนของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคและแกนน าในกลุม่ได้จัดท า
โพลเพื่อประเมินความนิยม ส.ส.ของพรรคในแต่ละภาคโดยมอบหมายหน่วยงานของรัฐแตล่ะพื้นที่ด าเนินการอาทิ 
หน่วยงานด้านการศึกษาและหน่วยงานความมั่นคง เป็นต้น 
  ทั้งนี้แกนน าในกลุ่ม ร.อ.ธรรมนัส ให้น้ าหนักกบัพื้นที่ กทม. และภาคใต้ เป็นพิเศษเนื่องจากมองว่า ส.ส.ในพื้นที่
ดังกล่าวได้รบัเลือกมาเพราะได้กระแสของ พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา ไม่ใช่ได้เป็น ส.ส. เพราะความสามารถ และมฐีาน
เสียงเป็นของตัวเองแต่อย่างใด แตกต่างจากภาคเหนือและอสีาน ที่ ส.ส.ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม ร.อ.ธรรมนสั ซึ่งถูกมองว่า
ได้เป็น ส.ส. ด้วยปัจจัยอื่น ที่นอกเหนือจากกระแส พล.อ.ประยุทธ์สนับสนุน 

ส าหรับ ผลโพลทีท่างพรรคท าในพื้นที่ภาคใต้ปราฎกว่า พลังประชารัฐมี ส.ส.ทัง้หมด14 คน แต่มีผู้ที่ผ่านเกณฑ์
เพียง 4 คนได้แก่ นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ ส.ส.นราธิวาส, นายวัชระ ยาวอหะซัน ส.ส.นราธิวาส, นายวันชัย ปริญญาศิริ 
ส.ส.สงขลา และนายรงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.นครศรีธรรมราช โดย ส.ส.หลายคนยังไมท่ราบถึงการจัดท าโพลดงักล่าวด้วย
ซ้ า นอกจากนั้น ส.ส.ที่ไม่ผ่านเกณ์ ก็ยังไม่ได้รบัค าแนะน าในการเสรมิจุดออ่นของตัวเองแต่อย่างใด 
  อย่างไรก็ตาม มรีายงานข่าวแจ้งด้วยว่า ส.ส.บางคนที่ทราบความเคลื่อนไหวของแกนน าพรรคกลุม่ดังกล่าว ต่าง
ตั้งข้อสังเกตถึงเจตนาที่แท้จริง รวมถงึความแม่นย าของการท าโพลเช่นน้ี มีวัตถุประสงค์เพือ่ใช้เป็นข้ออ้างในการไมส่่ง 
ส.ส.เจ้าของพื้นที่เดิมลงเลอืกตั้งในนามพรรคครั้งต่อไปหรือไม่เนื่องจาก ส.ส. หลายคนไม่ใช่คนในกลุ่มของ ร.อ.ธรรมนัส 
นอกจากนั้นยงัมีการตั้งข้อสังเกตว่าการท าโพลดงักล่าวจะถูกใช้เป็นเงื่อนไขกดดันให้ ส.ส.มาข้ึนตรงกบักลุ่มของร.อ.
ธรรมนสั แลกกบัการถูกสง่ลงสมัครในครัง้ต่อไปหรือไม่อกีดว้ย 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/398162/ 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/news/398162/
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จัดตัวผู้สมัครปชป.จว.ใต้วุ่น ‘นิพิฏฐ์’ โทร.’ปธ.ชวน’ ปมทีมสมัครส.ส.พัทลุง 
วันที่ 22 ตุลาคม 2564 - 08:19 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดตัวผู้สมัครปชป.จว.ใต้วุ่น ‘นิพิฏฐ’์ โทร.’ปธ.ชวน’ ปมทีมสมัครส.ส.พัทลุง 
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม กรณีความไม่ลงตัวของพรรคประชาธิปตัย์ในการวางตัวผู้สมัคร ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 2 จ.พัทลุง เพือ่
เตรียมรับศึกการเลือกตั้งทีจ่ะมีข้ึน ซึง่ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต ส.ส.พัทลงุ และอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 
เป็นเจ้าของพื้นที่เดมินั้น รายงานข่าวจากพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า นายนิพิฏฐ์ได้โทรศัพท์หารือกบันายชวน หลีก
ภัย ประธานสภาฯ และอดีตหัวหน้าพรรค แล้ว ขณะที่นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรค ได้รับทราบเรื่องที่
เกิดข้ึนแล้ว จึงโทรศัพท์ไปให้ก าลังใจนายนิพิฏฐ์ด้วยเช่นกัน 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากเกิดปญัหาการวางตัวผูส้มัคร ส.ส.ในจ.พัทลุงและพังงาแล้ว ยังมีอกีหลายพื้นที่ อาทิ ที่ จ.
กระบี่ 2 ส.ส.ของพรรค ทั้งนายสาคร เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ และน.ส.พิมพ์รพี พันธ์ุวิชาติกุล ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรค
ประชาธิปัตย์ ร่วมกันสนับสนุนให้นายธนวัช ภูเก้าล้วน บุตรชายของนายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน อดีตนายกเทศมนตรี เมือง
กระบี่ ลงสมัคร ส.ส.เขตเลือกตัง้ที่ 2 จ.กระบี่ แทนนายสุชีน เอ่งฉ้วน อดีต ส.ส.กระบี่ และเป็นบุตรชายของนายอาคม 
เอ่งฉ้วน อดีต ส.ส.กระบี่ หลายสมัยของพรรคฯ 
ขณะที่นายจุรินทร์ ลกัษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ต้องการให้นายสุชีนลงสมัครส.ส.อีกครัง้ โดย นายบัญญัติ 
บรรทัดฐาน ส.ส.บัญชีรายช่ือ ประธานสภาที่ปรึกษาพรรค และอดีตหัวหน้าพรรค ก็สนบัสนุนนายสุชีน 
ขณะเดียวกัน ที่ จ.นครศรีธรรมราช เกิดกรณีที่นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ 
ได้จัดการประชุมเลือกตัวแทนพรรคเขตเลือกตัง้ที่ 1 จ.นครศรีธรรมราช และจัดให้มีการสอบถามความเห็นผู้ร่วมประชุม
ถึงการส่งผู้สมัครส.ส.ในเขตน้ี ซึ่งนายชัยชนะให้ข่าวกับสื่อมวลชนว่าผู้ร่วมประชุมส่วนใหญส่นับสนุนนายพิทักษ์เดช เดช
เดโช น้องชายของตัวเองให้ลงสมัคร ส.ส.เขตน้ี 
และมีข่าวว่า น.ส.นริศา อดิเทพวรพันธ์ุ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 1 ไม่ทราบว่ามีการจัดประชุมดังกล่าว และเรื่อง
ที่นายพิทักษ์เดชได้รบัเสียงสนับสนุนใหล้งสมัครส.ส.เขตน้ีด้วย กรณีนี้ท าใหส้.ส.และอดีตส.ส.หลายคนเกิดความไม่พอใจ 
เพราะเห็นว่าคณะผูบ้รหิารพรรคยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการใหส้มาชิกพรรคแต่ละพื้นทีจ่ัดการประชุมและสรปุความ
คิดเห็นในการเลอืกบุคคลเป็นผูส้มัครส.ส.ในเขตตัวเอง 
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%9B-%E0%B8%88%E0%B8%A7-%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99.jpg
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  นอกจากนั้นยงัเกิดกรณีของ จ.ปัตตานี เพราะเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว การออนทัวร์ใน 4 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของนายจุรินทร์ และนายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรค ได้เชิญกลุ่มอดีตส.ส. กลุม่ผูเ้สนอตัวขอลงสมัคร 
ส.ส. และผูท้ี่เสนอตัวจะลงแข่งกับนายอันวาร์ สาและ ส.ส.ปตัตานี พรรคประชาธิปัตย์ ไปพบ 
นายอันวาร์ ให้สัมภาษณ์ว่า ไม่ได้รับเชิญให้ไปพบ ไม่ได้เข้ารว่มด้วย เพราะไม่ทราบและไม่มีการประสานงานมา แต่
ทราบจากตัวแทนประจ าจังหวัดที่แจง้ว่าหัวหน้าพรรคมาพื้นที่ ผมจงึไปต้อนรับ เพราะเป็นส.ส.เจ้าของพื้นที่ อย่างไรก็
ตาม ส่วนตัวจะลงสมัครส.ส.อีกหรือไม่ อยู่ทีป่ระชาชน เพราะยังมีเวลา แต่ที่แน่ๆ เกิดความปั่นป่วนมากใน 3 จังหวัด
ชายแดนใต้ เพราะคนไม่พอใจแน่นอน” 
นายอันวาร์ กล่าวอีกว่า “ส่วนตัวมี 2 ทาง คือเลิกเล่นการเมอืงแล้วไปท าอย่างอื่น หรือถ้าประชาชนให้ลงสมัครส.ส.อีก
เพื่อสานงานต่อ มอบหมายภารกิจให้ ก็ขอให้บอกว่าผมควรไปอยู่พรรคไหน การเลือกตั้งครัง้ทีจ่ะถึงนี้ ผมให้ประชาชน
ตัดสินใจแทนทัง้หมด และไม่ต้องกลัวว่าจะไปรอดหรอืไม่ เพราะเป็นหน้าที่ของผม ผมต้องกลับมาเข้าเป็นส.ส.เอง”  
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3003687 
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ปชป.ท าศึกใน ชิงตั๋วลง ส.ส. ‘กระบ่ี-นคร-ปัตตานี-พัทลุง’ เดือด! ร้อน 2 อดีต หน.ต้องยกหูคุย 
วันที่ 21 ตุลาคม 2564 - 18:44 น. 
 

 

 
 

‘ชวน-มาร์ค’ ต่อสายใหก้ าลงัใจ ‘นิพิฏฐ’์ ปมปัญหาจัดตัวผูส้มัคร ส.ส.พัทลุง ขณะทีท่ั้งกระบี่-นครศรีฯ-ปัตตานี 
ยังมีปญัหา ด้าน ‘อันวาร’์ ยอมรบัโดนหัวหน้าพรรคเมินเรียกร่วมวงหารือ ลั่นให้ ปชช.ตัดสินว่าให้ไปอยู่พรรคไหน 
หลงัจากเกิดเหตุการณ์ความไม่ลงตัวในการวางตัวผู้สมัคร ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 2 จ.พทัลงุ ของพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่ง นาย
นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต ส.ส.พัทลุงและอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นเจ้าของพื้นทีเ่ดิมนั้น 
ล่าสุด (21 ต.ค.) รายงานข่าวจากพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยว่า นายนิพิฏฐ์ได้โทรศัพท์หารือกับ นายชวน หลีก
ภัย ประธานรัฐสภาและอดีตหัวหน้าพรรคแล้ว ขณะที่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรค ได้รับทราบเรื่องที่
เกิดข้ึนแล้ว จึงโทรศัพท์ไปให้ก าลังใจนายนิพิฏฐ์ด้วยเช่นกัน 

 ทีมกระบ่ีจ่อดันคนใหม่ชิงพ้ืนท่ีเก่า ‘ตระกูลเอ่งฉ้วน’ 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากเกิดปญัหาการวางตัวผูส้มัคร ส.ส.ใน จ.พทัลงุ และพังงาแล้ว ปรากฏว่ายังมีอีกหลายพื้นที่ 
อาทิ ที่ จ.กระบี่ 2 ส.ส.ของพรรค ทั้ง นายสาคร เก่ียวข้อง ส.ส.กระบี่ และ น.ส.พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล ส.ส.บญัชี
รายช่ือ พรรคประชาธิปัตย์ ร่วมกันสนับสนุนให้ นายธนวัช ภูเก้าล้วน บุตรชายของ นายกีรติศักด์ิ ภูเก้าล้วน อดีต
นายกเทศมนตรีเมอืงกระบี่ ลงสมัคร ส.ส.เขตเลือกตัง้ที่ 2 จ.กระบี่ แทน นายสุชีน เอ่งฉ้วน อดีต ส.ส.กระบี่ และเป็น
บุตรชายของ นายอาคม เอ่งฉ้วน อดีต ส.ส.กระบีห่ลายสมยัของพรรค แต่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ ยังต้องการให้นายสุชีนลงสมัคร ส.ส.อีกครัง้ เพราะเกรงใจ นายบัญญัติ บรรทัดฐาน ส.ส.บญัชีรายช่ือ ที่
ปรึกษาพรรค และอดีตหัวหน้าพรรค ทีส่นับสนุนนายสุชีน 

 นครเดือด จัดประชุมเลือกตัวแทนเขตโดยผู้สมัครเดิมไม่รู้ 
ขณะเดียวกัน ที่ จ.นครศรีธรรมราช เกิดกรณีที่นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ 
ได้จัดการประชุมเลือกตัวแทนพรรคเขตเลือกตัง้ที่ 1 จ.นครศรีธรรมราช และจัดให้มีการสอบถามความเห็นผู้ร่วมประชุม
ถึงการส่งผู้สมัคร ส.ส.ในเขตน้ี ซึง่นายชัยชนะให้ข่าวกับสื่อมวลชนว่า ผู้ร่วมประชุมส่วนใหญ่สนบัสนุน นายพิทักษ์เดช 
เดชเดโช น้องชายของตัวเองใหล้งสมัคร ส.ส.เขตน้ี ขณะที่ น.ส.นริศา อดิเทพวรพันธุ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 1 
ไม่ทราบว่ามกีารจัดประชุมดังกล่าว และเรื่องที่ นายพิทักษ์เดชได้รับเสียงสนบัสนุนให้ลงสมัคร ส.ส.เขตน้ีด้วย จากกรณี
นี้ท าให้ ส.ส.และอดีต ส.ส.หลายคนเกิดความไม่พอใจ เพราะเห็นว่าคณะผูบ้รหิารพรรคยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการ
ให้สมาชิกพรรคแต่ละพื้นทีจ่ัดการประชุมและสรุปความคิดเห็นในการเลือกบุคคลเป็นผูส้มัคร ส.ส.ในเขตตัวเอง 
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 ‘อันวาร์’ รับคาใจ หน.มาปัตตานี แต่ไม่เปิดตัวผู้สมัคร  

นอกจากนั้นยงัเกิดกรณีของ จ.ปัตตานี เพราะเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วการออนทัวร์ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ของ นายจุรินทร์ และ นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรค ได้เชิญกลุ่มอดีต ส.ส. กลุ่มผู้เสนอตัวขอลงสมัคร ส.ส. 
และผูท้ี่เสนอตัวจะลงแข่งกับ นายอันวาร์ สาและ ส.ส.ปัตตานี พรรคประชาธิปัตย์ ไปพบ ยกเว้นนายอันวารท์ี่ไม่ได้ร่วม
หารือผู้บริหารพรรค 
ทั้งนี้ นายอันวาร์ใหส้ัมภาษณ์ถึงเรือ่งดังกล่าวว่า ตนไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร ตอนที่หัวหน้าพรรคไปลงพื้นทีจ่ังหวัด
ชายแดนภาคใต้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่มีการเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.ปัตตานี ทั้งทีม่ีการเปิดตัวผูส้มัคร ส.ส.นราธิวาสแล้ว ซึ่งตน
ไม่สามารถตอบเรื่องนี้ได้ เพราะในการประชุมระหว่างนายจรุินทร์ นายนิพนธ์ และสมาชิกพรรคคนอื่นๆ ในพื้นที่ จ.
ปัตตานี ตนไม่ได้เข้าร่วมด้วย เพราะไม่ทราบเรื่องนี้ และไมม่กีารประสานงานมา แต่ตนทราบจากตัวแทนประจ าจังหวัด
ที่แจ้งว่าหัวหน้าพรรคมาพื้นที่ ตนจงึไปต้อนรับ เพราะเป็น ส.ส.เจ้าของพื้นที่ และในการประชุมวันดังกล่าวนั้นนายจุริ
นทร์พูดคุยกบักลุม่นั้นกลุ่มนี้ แต่ไม่เรียกตนไปร่วมพูดคุยด้วย 
“จึงไมรู่้ว่าท าไมไม่เปิดตัวผูส้มัคร ส.ส.ปัตตานี คงต้องถามหวัหน้าพรรคว่าติดปญัหาอะไร อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวจะลง
สมัคร ส.ส.อีกหรือไมอ่ยู่ที่ประชาชน เพราะยังมเีวลา แต่ที่แน่ๆ เกิดความปั่นป่วนมากใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพราะคน
ไม่พอใจแน่นอน” นายอันวาร์กล่าว 
นายอันวาร์กล่าวอีกว่า ส าหรบัตนมี 2 ทางคือ เลกิเล่นการเมืองแล้วไปท าอย่างอื่น หรือถ้าประชาชนให้ลงสมัคร ส.ส.อีก
เพื่อสานงานต่อ มอบหมายภารกิจให้ ก็ขอให้บอกว่าตนควรไปอยู่พรรคไหน การเลือกตั้งครัง้ทีจ่ะถึงนี้ตนใหป้ระชาชน
ตัดสินใจแทนทัง้หมด และไม่ต้องกลัวว่าตนจะไปรอดไดห้รือไม่ เพราะเป็นหน้าที่ของตน ตนต้องกลบัมาเข้าเป็น ส.ส.เอง  
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3003211 
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ผวาท้ังพรรค! ก๊วนใหญ่ธรรมนัส ท าโพลเช็คคะแนนทุกภาค แก๊งอ่ืนหว่ัน อดลงผู้แทน 
22 ต.ค. 2564-08:19 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส.ส.พลงัประชารัฐ หว่ัน ก๊วนใหญ่ของพรรค ท าโพลวัดความนิยมฯ ช้ี ผู้แทนฯ สอบตกอื้อ เกรง ใช้อ้างไม่สง่คนนอกกลุม่ 
ลงเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งครัง้หน้า 
  วันน้ี (22 ต.ค.) รายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แจ้งว่า ตั้งแต่พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพปชร.แต่งตั้งพล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์
พรรค เมือ่กลางเดอืน ก.ย.ทีผ่่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดท ายุทธศาสตร์การเลือกตั้งครั้งต่อไป และก าลังเตรียมการคัด
สรรตัวผู้สมัคร ส.ส. โดยในส่วนของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค และ แกนน าในกลุ่มได้จัดท าโพลประเมิน 
ความนิยม ส.ส. ของพรรคแต่ละภาค โดยมอบหมายหน่วยงานในพื้นที่ อาทิ ด้านการศึกษา และหน่วยงานความมั่นคง 
ด าเนินการเป็นต้น 
 

โดยให้น้ าหนักพื้นที่กทม. และภาคใต้ เป็นพเิศษ เพราะมองว่า ส.ส.ในพื้นที่ดงักล่าวได้รบัเลือกมาจากกระแส
ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ไม่ใช่ โดยไม่มีฐานเสียงเป็นของตัวเอง แตกต่างจากภาคเหนือและอสีาน ที่ส.ส.
ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มร.อ.ธรรมนัส ถูกมองว่าเป็น ส.ส. ด้วยปัจจัยอื่นที่นอกจากกระแส พล.อ.ประยุทธ์ สนบัสนุน 
ส าหรับผลโพลที่พรรคท าในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งมี ส.ส.ทัง้หมด 14 คน พบว่าผู้ที่ผ่านเกณฑ์ อาทินายสมัพันธ์ มะยูโซ๊ะ ส.ส.
นราธิวาส นายวัชระ ยาวอหะซัน ส.ส.นราธิวาส นายวันชัย ปริญญาศิริ ส.ส.สงขลา และ นายรงค์ บญุสวยขวัญ ส.ส.
นครศรีธรรมราช ขณะที่ ส.ส.หลายคน ยังไม่ทราบถึงการจัดท าโพลดงักล่าวและยังไม่ได้รบัค าแนะน าเพือ่ปรับจุดอ่อน
ของตัวเอง 

รายงานข่าวแจ้งว่า ส.ส.บางคน ที่ทราบความเคลือ่นไหวของแกนน าพรรคกลุ่มดงักล่าว ตั้งข้อสังเกตถึงเจตนาที่
แท้จรงิ รวมถึงความแม่นย าของการท าโพลในลักษณะนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการไมส่่ง ส.ส.เจ้าของพื้นที่
เดิมลงเลือกตัง้ ในนามพรรคครั้งต่อไปหรือไม่ เนื่องจาก ส.ส. หลายคน ไม่ใช่คนในกลุ่มของ ร.อ.ธรรมนัส นอกจากนั้นยงั
มีการตั้งข้อสังเกตว่า การท าโพลดงักล่าวจะถูกใช้เป็นเงือ่นไขกดดันให้ส.ส.ใหม้าข้ึนตรงกับกลุ่มของ ร.อ.ธรรมนัส เพือ่จะ
ได้ถูกส่งลงสมัครในครัง้ต่อไปหรือไม ่
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6690565 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6690565
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/10/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90-%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%AA.jpg
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‘กนก’ ป้อง ‘นิพิฏฐ์’ ชี้เป็นคนการเมืองคุณภาพ แนะผู้บริหารทบทวนไตร่ตรอง ก่อนสายเกินไป 
วันที่ 22 ตุลาคม 2564 - 12:03 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘กนก’ ป้อง ‘นิพิฏฐ์’ ชี้เป็นคนการเมืองคุณภาพ ท่ีทุกพรรคการเมืองพร้อมเปิดรับ แนะผู้บริหารทบทวนไตร่ตรอง 
ก่อนสายเกินไป 
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม นายกนก วงษ์ตระหง่าน ส.ส.บญัชีรายช่ือ พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความแสดงความเห็นถึง
นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ อดีตส.ส.พัทลงุ หลายสมัย จากกรณีเกิดปัญหาการจัดสรรทาบทามบุคคลเข้ามาชิงต าแหน่งส.ส.
ในศึกเลือกตั้งครัง้หน้า โดย ระบุว่า เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนที่พัทลุง เมือ่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ของ ส.ส. และอดีต ส.ส. กับ
ผู้บริหารพรรคจ านวนหนึง่ จนท าให้นิพิฏฐ์ต้องออกมาแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาใน 2 ประเด็น คือ 1. การ
สูญเสียบุคลากรคุณภาพของพรรค และ 2. การกลิ้งกลอก ตลบตะแลง หกัหลังคนอื่นของคนจ านวนหนึ่งในพรรค เป็น
การสะท้อนความเป็นจริงในพรรคประชาธิปัตย์ชุดปจัจบุันทีผู่้บริหารและสมาชิกพรรคต้องเปิดใจรับฟงั และคิดทบทวน
ไตร่ตรองอย่างจริงใจ ก่อนทีจ่ะสายเกินไป 
นิพิฏฐ์ คือ คนที่รักพรรคประชาธิปัตย์มากไม่แพ้ใคร และมุ่งมั่นที่จะพลกิฟื้นพรรคด้วยแนวคิดใหม่ และวิธีการใหม ่

นิพิฏฐ์ น าเสนอประเด็นทางการเมืองที่สะท้อนจุดยืนทางการเมอืงที่ชัดเจน นั่นคือประชาธิปไตย เสรีนิยม 
สถาบันพระมหากษัตริย์ ความเหลื่อมล้ า ความยุติธรรม และวัฒนธรรมไทย 
นิพิฏฐ์น าเสนอประเด็นดังกล่าวอย่างแหลมคม มีหลักการบนฐานความเป็นจริงในปัจจุบัน ด้วยความเช่ือว่า การยอมรับ
ความเป็นจริง และลงมือแกป้ัญหาจริงตามอุดมคติที่ยึดถือ พร้อมแก้ไขข้อผิดพลาด เพือ่ประโยชน์สุขของประชาชน คือ
แนวทางและวิธีการทางการเมืองทีจ่ะน าพาประเทศและประชาชนให้ผ่านวิกฤตินี้ไปได้ 
นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ เช่ือว่า การเมืองจะต้องยึดหลัก “ความยุติธรรม” เป็นส าคัญ เพราะความยุติธรรม คือรากฐานของ
การอยู่ร่วมกันของคนในสงัคม และความยุติธรรมคือศักดิ์ศรขีองความเป็นมนุษยท์ี่ทุกคนมเีท่ากัน ดังนั้น ความยุติธรรม
จึงเป็นรากฐานของ “ประชาธิปไตย” 
ด้วยเกียรติประวัติ และการปฏิบัติตัวทางการเมืองของนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ มายาวนาน ท าใหผ้มกล้าจะกล่าวว่า “นิพิฎฐ์ 
อินทรสมบัติ คือ บุคคลทางการเมืองที่มีคุณค่าย่ิง ที่ทุกพรรคการเมอืงต้องการ และแสวงหา” 
ผมเช่ือว่า ตั้งแต่คุณพิธา ลิ้มเจรญิรัตน์ คุณหญงิสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ ไปจนถึงพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ พร้อมเปิด
ประตูต้อนรับนกัการเมืองคุณภาพสูงอย่างนิพิฏฐ์ อินทรสมบตัิ ตลอดเวลาครบั 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3003937 

https://www.matichon.co.th/politics/news_3003937
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/6%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%9E.jpg
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เลขาฯ ชทพ.ชี้ปม ‘ไพบูลย์โมเดล’ ศาลตัดสินแล้วน่าจะท าได้ พร้อมอ้าแขนรับ ส.ส.เข้าพรรค 
วันที่ 22 ตุลาคม 2564 - 11:39 น. 
 

 
 
 
  เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) นายประภัตร โพธสุธน เลขาธิการพรรคชาติไทยพฒันา 
กล่าวถึงกรณีไพบูลยโ์มเดล ที่พรรคการเมอืงขนาดเล็กเอาอย่างนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บญัชีรายช่ือ ยุบพรรคตัวเอง
เพื่อไปเข้าพรรคใหญ่ ว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญตัดสินมาแล้วกน็่าจะท าได้ และเมื่อคณะกรรมการยบุพรรคนั้นๆ จะท าตาม
ก็เป็นธรรมดา ผูท้ี่เป็น ส.ส.ต้องหาพรรคเข้าสังกัดมิเช่นน้ันจะต้องขาดสมาชิกภาพ ตนเห็นด้วยถ้าพรรคทีอ่ยู่คนเดียวมี
ความต้องการอยากจะไปอยู่กับพรรคอื่น หรอืยุบพรรคเพื่อให้พรรคตัวเองใหญ่ข้ึน สามารถท าได ้

นายประภัตรกล่าวว่า ส่วนหนึ่งจะได้ไม่เป็นปญัหาการนับคะแนนในอนาคต เพราะจะได้คะแนนเป็นสัดเป็นส่วน
ไป ซึ่งแล้วแต่ว่าจะไปรวมกันอย่างไร จะได้ไม่เป็นอย่างในอดีตที่มีเสียงวิจารณ์เรื่องปัดเศษ ในเมื่อมีความชัดเจนข้ึนว่า
การนับคะแนนปาร์ตีล้ิสตจ์ะต้องนบัแบบไหน เพราะชัดเจนอยู่แล้วว่ากาบัตร 2 ใบ อย่างไรก็ตาม หากมเีพื่อนพ้อง ส.ส.
ต้องการย้ายเข้าพรรคชาติไทยพัฒนาก็ยินดีต้อนรับ เพือ่จะได้ช่วยกันท างานกันต่อไป พรรคชาติไทยพัฒนาเป็นพรรค
เก่าแก่ เป็นที่รูจ้ักของประชาชนอยู่แล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3003913 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%9E.%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AA.jpg
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‘วราวุธ’ เผยชาติไทยพัฒนาพร้อมเป็นบ้านให้ ส.ส. หากมีแนวทางท างานคล้ายกัน หลังเกิด ‘ไพบูลย์โมเดล’ 
 
วันที่ 22 ตุลาคม 2564 - 11:30 น. 
 

 
 
 
‘วราวุธ’ เผยชาติไทยพัฒนาพร้อมเป็นบ้านให้ ส.ส. หลังเกิด ‘ไพบูลย์โมเดล’ ระบหุากมีแนวทางการท างานที่คล้ายกัน 
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) นายวราวุธ ศิลปอาชา ประธานคณะกรรมการนโยบายและ
ยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวถึงสถานการณ์การเมอืงในขณะนี้ที่หลายพรรคเคลื่อนไหวจนถูกมองว่าอาจใกล้
ยุบสภาเลือกตัง้ใหม่ ว่าสภาผู้แทนราษฎรชุดน้ีจะหมดวาระลงในวันที่ 23 มีนาคม 2566 ซึ่งนับจากนี้ไปเหลือเวลาเพียงปี
กว่าเท่านั้น ดังนั้น การที่ผู้แทนราษฎรทั้งหลายลงพื้นที่ท างานในแต่ละพื้นที่กันจึงไม่ใช่เรื่องแปลก อีกทัง้ขณะนี้หลาย
จังหวัดในประเทศไทยก าลังประสบปัญหาอุทกภัย โดยเฉพาะ จ.สุพรรณบุรี และจังหวัดในภาคกลางอกีหลายจงัหวัด ท า
ให้ ส.ส.ของทกุพรรคการเมืองก าลังลงพื้นที่ท างานช่วยเหลือประชาชนอย่างขะมกัเขม้น ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะ
การช่วยประชาชนที่เดอืดร้อน ส.ส.ที่ทุกคนเลือกมาน้ันจะกลับไปแก้ไขปญัหาบรรเทาความเดือดร้อนได้ไม่มากก็น้อย 
ผู้สื่อข่าวถามว่าไม่ใช่การสง่สญัญาณเตรียมเลอืกตั้งจากนายกรัฐมนตรีใช่หรอืไม่ นายวราวุธกล่าวว่า คิดว่า ส.ส.ท า
การบ้าน การลงพื้นทีเ่ข้าหาประชาชนอย่างสม่ าเสมอนั้นเปน็เรื่องปกตทิี่พึงกระท า เหมอืนเวลาสอบ แล้วเราท่องหนังสอื
กันอยู่เรือ่ยๆ จะสอบเมื่อไหร่ก็ไม่เคยกลัว เช่นเดียวกับการเป็นนักการเมอืง เป็น ส.ส. ถ้าท าการบ้านและลงพื้นที่กันอยู่
เรื่อยๆ จะยุบสภา จะเลือกตั้งกันปีหน้า เดือนหน้า หรอืครบสมัย ก็ไม่ใช่ประเด็น 
เมื่อถามถึงกรณีไพบลูย์โมเดลที่พรรคการเมอืงขนาดเล็กอาจเอาอย่าง นายวราวุธกล่าวว่า การท างานของพรรคชาติไทย
พัฒนามีแต่มิตร ไม่สร้างศัตรู และที่ส าคัญที่สุดคือเราเน้นท างานแก้ปัญหาใหป้ระชาชน ไม่เน้นเล่นการเมือง รัฐมนตรทีั้ง 
2 คนของพรรคชาติไทยพัฒนาเราจะไม่ค่อยพูดเรื่องประเด็นทางการเมือง แต่ท างานเพื่อประชาชนเพียงอย่างเดียว 
ดังนั้น หากมีแนวทางการท างานที่คล้ายกัน พรรคชาติไทยพฒันาจะเป็นบ้านอีกหลงัหนึง่ที่พร้อมจะต้อนรับคนที่ตัง้ใจ
ท างาน เพื่อที่แก้ไขปัญหาให้กบัพี่น้องประชาชน  
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3003896 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_3003896
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%9822%E0%B8%95%E0%B8%84.jpg
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เพ่ือไทย ปล่อยคลิป "เพ่ือไทยถามอะไรตอบได้" ดึง ส.ส. ตอบค าค้นหา "กูเกิล" 
22 ต.ค. 2564 11:20 น. 

 
 
 
 
เพ่ือไทย ลุยรีแบรนดิ้งต่อ ปล่อยคลิป “เพ่ือไทยถามอะไรตอบได้” ดึง ส.ส. ตอบค าค้นหากูเกิล ก่อนประชุมใหญ่
ปลายเดือนน้ี ยัน แม้เป็นฝ่ายค้านแต่ก็ไม่ได้ค้านทุกเรื่อง  
วันที่ 22 ต.ค. เฟซบุก๊พรรคเพื่อไทย โพสต์คลิป “เพื่อไทยถามอะไรตอบได้” น าค าค้นหาและค าถามเกี่ยวกบัพรรคเพื่อ
ไทยผ่านเว็บไซตก์ูเกลิ โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มาร่วมตอบค าถาม โดยในครัง้นี้ นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว 
ส.ส.น่าน และนางสาวธีรรัตน์ ส าเรจ็วาณิชย์ ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคเพื่อไทยมาร่วมตอบค าถามต่างๆ เช่น “เพือ่ไทย พลัง
ประชารัฐ” ซึ่งนางสาวธีรรัตน์ บอกว่า ในเรื่องนี้เนื่องจากมีการสร้างกระแสในโซเชียลมีเดียว่า มีการดีล หรือฮั้วกัน โดย
ยืนยันว่า พรรคเพื่อไทยและพลังประชารัฐ มีความคิดทางการเมอืงแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ยืนอยู่คนละฝั่ง คนละด้าน 
ความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด คือ พรรคเพื่อไทยคิด เพื่อไทยพูด เพื่อไทยท าได้จริง และมาจากพี่น้องประชาชน ส่วนการ
กล่าวหาว่า เพื่อไทยดลีกับพลงัประชารัฐ นางสาวธีรรัตน์ บอกว่า หากดีลเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน พรรคเพื่อ
ไทยก็พร้อมเห็นตรงกัน เพราะการเป็นฝ่ายค้าน ไม่ใช่คัดค้านทุกเรื่อง นอกจากนี้ยังมีค้นหาค าว่า “ธีรรัตน์ จริาพร” ซึ่ง
นางสาวธีรรัตน์ ตอบว่า เป็นเพื่อนร่วมงานและท างานการเมอืงด้วยกัน ไปไหนมาไหนด้วยกัน 
นอกจากนี้ยังมีค าค้นหา “ชลน่าน หล่อ” หรือ “ชลน่าน หิวแสง” ซึง่นายแพทย์ชลน่านตอบว่า เป็นค าที่ใช้ในการ
อภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ผ่านมา รวมทัง้ “ชลน่าน ดาวสภา” คือ ฉายาที่สื่อมวลชนสายรัฐสภาต้ังให้ ซึ่งถือเป็นการยก
ย่องให้เกียรตกิารท าหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ทั้งนี้ นายแพทย์ชลน่าน และนางสาวธีรรัตน์ ยังได้เชิญชวนประชาชนติดตามการประชุมใหญส่ามญัประจ าปีพรรคเพื่อ
ไทยในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ซึ่งในปีนีจ้ัดข้ึนภายใต้แนวคิด “พรุ่งนีเ้พื่อไทย : เพื่อชีวิตใหม่ของประชาชน” โดยจะมี
การถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กพรรคเพื่อไทยตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2225156 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A5
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://www.thairath.co.th/news/politic/2225156
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ท่ีประชุม ส.ส.ใต้ ปชป.หนุน ”จุรินทร”์ น่ังนายกฯ มั่นใจ ได้เก้าอ้ีเพ่ิม 
21 ต.ค. 2564 19:05 น. 
 
 

 
 
ท่ีประชุม ส.ส.ใต้ ปชป. ประสานเสียงประธานอิสลามพัทลุง หนุน ”จุรินทร์” น่ังนายกฯ มั่นใจภาคใต้ได้เก้าอ้ีเพ่ิม 
เตรียมเดินสาย ฟังความเห็นท านโยบายพัฒนาแดนใต้โดยเฉพาะ 
 

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ที่จงัหวัดพัทลุง นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมดว้ยนายนริศ ข านุรักษ์ ส.ส.พทัลงุ นายสุพฒัน์ ธรรมเพชร 
อดีต ส.ส.พัทลงุ นางสาวสุพัชรี ธรรมเพชร เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พรอ้มคณะ พบผู้น าทาง
ศาสนาอิสลาม ดร.อะหม์ัด อิสัน ประธานกรรมการส านักงานคณะกรรมการอสิลามประจ าจงัหวัดพัทลุง และรอง
ประธานสมาพันธ์กรรมการอสิลาม 15 จังหวัดภาคใต้ ที่ โรงแรมศิวา รอยัล อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลงุ 

โดยภายหลังการเข้าพบผู้น าทางศาสนา นายจุรินทร์ ได้ให้สมัภาษณ์เกี่ยวกับการคัดสรรผูส้มัครทีจ่ะต้องท าไพร
มารีโหวตหรือไม่นั้นว่า ข้ึนอยู่กับกฎหมายลูก กฎหมายเลือกตั้งผู้แทนราษฎร และกฎหมายพรรคการเมอืงทีจ่ะเป็นตัวช้ี
ว่าข้ันตอนกระบวนการในการอนมุัติผูส้มัครจะต้องมีขั้นตอนอะไรบ้าง แตส่ าหรับกฎหมายปจัจบุันจะต้องท าไพรมารี
โหวต แต่ในอนาคตน้ันตนยังไม่สามารถตอบได้เพราะต้องข้ึนอยู่กับกฎหมายใหมท่ี่ต้องสอดคล้องกบัรฐัธรรมนูญ 
ผู้สื่อข่าวถามถึงการวางตัว อดีต ส.ส.ของพรรค เป็นผูส้มัครในการเลือกตัง้อย่างไรนั้น หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่า 
ส าหรับอดีต ส.ส. นั้น ก็ถือหลักว่า พรรคก็จะสนบัสนุนให้ลงสมัครรับเลอืกตั้ง แต่การพิจารณาน้ันก็ต้องดูความประพฤติ
ทางการเมืองประกอบด้วย ซึ่งผู้บริหารจะตอ้งเป็นผู้ตัดสินใจตามขั้นตอนกระบวนการต่อไป 

ส่วนการที่นายกรัฐมนตรี ได้มีการให้ก าชับ ส.ส. พรรครัฐบาลร่วมโหวตกฎหมายในการประชุมสมัยหน้านั้น 
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ไม่มีปัญหาอะไร เพราะพรรคประชาธิปัตย์มีความรับผิดชอบอยู่แล้ว และเราทราบดี
ว่า การเมืองประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เราต้องท าหน้าที่ในสภาอย่างไรบ้างและ
เสียงในสภามีความส าคัญตอ่เสถียรภาพรัฐบาลอย่างไร การก าชับให้ ส.ส.ของพรรคประชุมสภาโดยพร้อมเพรียง เป็น
เรื่องที่วิปพูดทุกครัง้ในที่ประชุม ส.ส.ของพรรคอยู่แล้ว ท่านนายกจะก าชับหรอืไม่เราท าหน้าที่อยู่แล้ว 
ผู้สื่อข่าวถามว่า ในการประชุมสภาที่ผ่านมา เกิดกรณีสภาลม่หลายครั้งนั้น นายจรุินทร์กล่าวว่า ข้ึนอยู่กับแต่ละกรณี ตน
จะไม่ไปช้ีแจงแทนว่าเกิดอะไรข้ึน ซึ่งเป็นหน้าที่ของวิปรัฐบาลที่จะเป็นผู้ด าเนินการ 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%8F%E0%B9%8C


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสัมพนัธ์    
ติดตอ่ 17920-17924 

14 

 

ส่วนที่ผูส้ื่อข่าวถามถึงผลประชุม กรอ.ทีจ่ังหวัดสตลูเมือ่วานนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า ตนได้ประชุม
จังหวัด ข้าราชการทุกภาคส่วนและภาคเอกชนได้ข้อสรปุเพือ่เสนอต่อที่ประชุม ครม.สญัจรทีจ่ังหวัดกระบี่ จ านวน 11 
โครงการ แต่เบื้องต้นได้จัดล าดับความส าคัญโดยมี 3 โครงการ 1.โครงการสะพานสตลูนริศของมาเลเซีย ซึ่งอยากใหม้ี
การตั้งคณะท างานข้ึนมาศึกษาและจัดงบประมาณด าเนินการในเรือ่งนี้ 2.โครงการศูนย์บริการด้านการแพทย์ ที่เกาะหลี
เป๊ะ 3.โครงการหอประชุมนานาชาติที่ดงึนักท่องเที่ยวและดงึการประชุมนานาชาติหรือการประชุมในประเทศ เพื่อเสริม
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจให้กับจังหวัดสตลู 
และตนจะตอ้งประชุมทัง้ 6 จังหวัดอกีครั้งหนึ่งในฝั่งอันดามนั โดยมีจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรงั และสตลู 
โดยจังหวัดสตูลประชุมจบแล้วเมื่อวาน และวันน้ีจะไปประชุมที่จงัหวัดตรงั ส่วนอีก 4 จังหวัด ตนติดตามมาตลอดว่ามี
โครงการอะไรบ้างแต่เชิญสรุปอกีรอบเพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุม ครม.สญัจรต่อไป 
ด้านนายนริศ ข านุรักษ์ ส.ส. จงัหวัดพทัลงุ พรรคประชาธิปตัย์ กล่าวถึงผลการประชุม ส.ส. ภาคใต้เกี่ยวกับการจัดทัพ
เตรียมการเลือกตั้งครัง้หน้าวานนี้ว่า บรรยากาศในที่ประชุมเป็นไปด้วยดี เพราะทุกคนมุ่งมั่นทีจ่ะช่วยพรรค และผลักดัน
พรรค หัวหน้าพรรคให้ประสบความส าเรจ็ให้ได้ ส่วนเรื่องในการประชุมวานนี้มีอยู่ด้วยกัน 3 เรื่อง เรือ่งที่ 1 คือสมาชิก
ขอให้พรรคได้จัดท านโยบายแก้ไขปัญหาและพฒันาภาคใต้โดยเร็วทีสุ่ด เพราะภาคใต้น้ันพรรคประชาธิปัตย์มีนโยบาย
และมผีลงาน ดังนั้นการปรบันโยบายใหมเ่พื่อใช้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าจงึมีความส าคัญและมีความจ าเป็น ซึ่งการท านโย
บายของพรรคจะได้จัดเวทเีพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม 3 เวที ภาคใต้ตอนบน ภาคใต้ตอนกลาง และภาคใต้ตอนล่าง 
เรื่องที่ 2 ส.ส.ภาคใต้ 22 ที่นั่ง จะได้ร่วมมอืกันเพื่อทวงคืนจ านวน ส.ส. ให้ได้มากทีสุ่ด และมั่นใจว่าจะได้มากกว่าเดิม 
เรื่องที่ 3 ที่ประชุมเห็นพ้องตอ้งกันว่า หัวหน้าพรรคประชาธปัิตย์เหมาะสมทีจ่ะด ารงต าแหนง่นายกรฐัมนตรี และ ส.ส. 
ทุกคนก็พรอ้มสนับสนุนใหห้ัวหน้าพรรคได้เป็นนายกรัฐมนตรี โดยจะทุม่เทท างานอย่างสุดความสามารถ 
ส่วนเรื่องการวางตัวผู้สมัครในจังหวัดพัทลงุนั้น นายนริศกล่าวว่า พรรคได้เตรียมความพรอ้มไว้ระดบัหนึ่ง แต่ที่ยงัไม่เคาะ
ตัวผู้สมัครเป็นเพราะยังมีเวลา แต่ได้เตรียมทุกเรื่องไว้แล้ว และอดีต ส.ส.สุพัชรี ธรรมเพชร ก็มีความพรอ้มด้วย ซึ่งใน
พัทลงุเราอยู่ที่นี่และได้รับความนิยมมายาวนาน ก็เช่ือมั่นว่าเราสามารถทวงคืนจงัหวัดพัทลุงมาได้ครบทั้ง 3 เขต 
ส าหรับ ดร.อะหม์ัด อิสัน ประธานกรรมการส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวัดพัทลุง และรองประธาน
สมาพันธ์กรรมการอสิลาม 15 จังหวัดภาคใต้ ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางท าพื้นทีจ่ังหวัดพทัลงุว่า พรรค
ประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่ครองใจพี่น้องชาวภาคใต้มายาวนาน และจังหวัดพัทลุงกเ็ป็นอกีจงัหวัดที่มี ส.ส. นริศ ข านุรักษ์ 
เป็นมสุลมิและให้ความส าคัญกับทุกศาสนา ซึ่งพี่น้องมุสลิม พี่น้องต่างศาสนาก็ให้การไว้วางใจ รวมทัง้เป็นผู้มบีุคลกิและ
มีความสามารถ ผ่านประสบการณ์มามาก ดังนั้นจึงขอก าลังใจให้ทุกท่านสนบัสนุนตอ่ไป. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2224742 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://www.thairath.co.th/news/politic/2224742
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“ไผ่” ปัด พลังประชารัฐ ดีลพรรคเล็กรวมพรรค แต่ไม่ขัด ถ้าใครอยากมา 
21 ต.ค. 2564 17:16 น. 

 
 
"ไผ่ ลิกค์" ส.ส.ก าแพงเพชร ปัด พลังประชารฐั ดีลพรรคเล็กรวมพรรค แต่ไม่ขัดยินดี ถ้าใครอยากมา พร้อมยืนยัน 
ยุบสภายังอีกไกล อยากให้มองทุกพรรคการเมืองลงพ้ืนท่ี เพ่ือแข่งกันท างานช่วยประชาชนมากกว่า  

วันที่ 21 ต.ค. นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.ก าแพงเพชร ในฐานะรองเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงข้อสังเกตหลัง
ศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉัยว่า นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายช่ือ และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐไม่พ้นสมาชิก
ภาพ ส.ส.จากกรณีที่ยุบพรรคตัวเอง และเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ จะกลายเป็นต้นแบบให้พรรคเล็กท าตาม 
เพื่อมาร่วมงานกบัพรรคพลังประชารฐัหรือไม่ว่า หากจะมีใครหรือพรรคการเมอืงใด อยากมาอยู่กับเรากเ็ป็นเรื่องดี และ
ยินดี เพราะแสดงว่าพรรคเลก็สนใจทีจ่ะมาอยู่ท างานด้วยกัน แต่เวลาน้ียังไม่ทราบรายละเอียดว่า จะมีพรรคใดบ้าง 
เพราะยังไม่เคยมกีารคุยกบัพรรคเล็กอื่นๆ ยืนยัน เราไมเ่คยไปดีลกบัใครใหม้าสงักัดพลังประชารฐั เนื่องจากเวลาน้ี 
เสถียรภาพพลังประชารัฐ และรัฐบาลก็ดีอยู่แล้ว เรามเีสียงมากกว่าฝ่ายค้าน 30-40 เสียง คงไม่ต้องไปดีลกับใคร เพื่อให้
มาเข้าสังกัด แต่หากใครจะมาก็ต้องมีอุดมการณ์เข้ากันได้ด้วย 
  เมื่อถามว่า กรณีนายพเิชษฐ สถิรชวาล ส.ส.บญัชีรายช่ือ พรรคประชาธรรมไทย ประกาศจะสมัครเป็นสมาชิก
พลังประชารัฐ หลงัยุบพรรคประชาธรรมไทย มผีลทางกฎหมายแล้ว นายไผ่ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ดี แต่ย้ าว่า ยังไม่มีใคร
ไปดีลอย่างที่มีข่าว เพราะไม่ใช่นโยบายของพรรคทีจ่ะไปดลีกับใคร แต่ถ้าใครจะมาร่วมงานกบัเราก็ยินด ี
ส่วนกรณีที่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รายงานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงไทม์ไลนก์ระบวนการ
แก้ไขกฎหมายลูกเลอืกตั้ง 2 ฉบับ คาดการณ์ข้ันตอนจบช่วงเดือน ก.ค. 65 โดยช่วงเวลาน้ันอาจมกีารกดดันให้ยุบสภา 
นั้น นายไผ่ กล่าวว่า อย่าเพิ่งไปพูดอะไรตอนน้ี เพราะยังไกลไป ยืนยันเช่นเดียวกับที่ พล.อ.ประยทุธ์ จันทรโ์อชา 
นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ระบุยงัไม่มกีารยุบสภาอย่างแน่นอน เพราะเวลาน้ีแต่ละฝ่ายก็ช่วยกันท างาน ทั้งโควิด-
19 และน้ าท่วม เพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีข้ึน วันนี้เรายังลงพื้นที่ท างานส่วนใครจะมองว่า การลงพื้นทีเ่พื่อ
เตรียมการเลือกต้ังก็แล้วแต่มุมมอง และไม่ใช่แค่พรรคพลงัประชารัฐ ลงพื้นที่ เพราะทุกพรรคการเมืองก็ลงพื้นที่
ช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้น อยากให้มองว่า แข่งกันท างานมากกว่า 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2224685 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88%20%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87
https://www.thairath.co.th/news/politic/2224685
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ผลโพล ส.ส.พปชร. ออกแล้ว สอบตกเพียบ หว่ันใช้อ้าง ไม่ส่งลงเลือกต้ังครั้งหน้า 
วันที่ 22 ตุลาคม 2564 - 11:14 น. 
 

 
 
ผลโพล ส.ส.พปชร. ออกแล้ว สอบตกเพียบ หว่ันใช้อ้าง ไม่สง่ลงเลอืกตั้งครั้งหน้า เหตุคนละพวกกบัผูท้ าโพล 
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม รายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แจง้ว่า นับตั้งแต่พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพปชร. แต่งตั้งพล.อ.วิชญ์ เทพหสัดิน ณ อยุธยา เป็นประธานกรรมการยทุธศาสตร์
พรรค เมือ่กลางเดอืนกันยายนทีผ่่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างจดัท ายุทธศาสตร์การเลือกตัง้ครั้งตอ่ไป และก าลังเตรียมการ
คัดสรรตัวผู้สมัครส.ส.แล้ว 
โดยในส่วนของร.อ.ธรรมนสั พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค และแกนน าในกลุ่มได้จัดท าโพลเพือ่ประเมินความนิยมส.ส.ของ
พรรคในแต่ละภาค โดยมอบหมายหน่วยงานของรัฐแตล่ะพืน้ที่ด าเนินการ อาทิ หน่วยงานด้านการศึกษา และหน่วยงาน
ความมั่นคง เป็นต้น 
ทั้งนี้ แกนน าในกลุม่ร.อ.ธรรมนัส ให้น้ าหนักกบัพื้นที่ กทม.และภาคใต้เป็นพเิศษ เนื่องจากมองว่า ส.ส.ในพื้นที่ดังกล่าว
ได้รับเลือกมาเพราะได้กระแสของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ใช่ได้เป็นส.ส. เพราะความสามารถ และมีฐานเสียงเป็น
ของตัวเองแต่อย่างใด แตกต่างจากภาคเหนอืและอสีาน ทีส่.ส.ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มร.อ.ธรรมนสั ซึ่งถูกมองว่า การไดเ้ป็น 
ส.ส. ก็ด้วยปัจจัยอื่น ที่นอกเหนอืจากกระแสพล.อ.ประยทุธ์ สนับสนุน 
ส าหรับ ผลโพลทีท่างพรรคท าในพื้นที่ภาคใต้ปราฎกว่า พปชร.มสี.ส.ทั้งหมด 14 คน แต่มีผู้ที่ผ่านเกณฑเ์พียง 4 คน 
ได้แก่ นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ ส.ส.นราธิวาส นายวัชระ ยาวอหะซัน ส.ส.นราธิวาส นายวันชัย ปริญญาศิริ ส.ส.สงขลา 
และนายรงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.นครศรีธรรมราช โดยส.ส.หลายคนยังไม่ทราบถึงการจัดท าโพลดังกล่าวด้วยซ้ า 
นอกจากนั้น ส.ส.ที่ไม่ผ่านเกณ์ ก็ยังไม่ได้รับค าแนะน าใดๆ ในการเสรมิจุดออ่นของตัวเองแต่อย่างใด 
อย่างไรก็ตาม มรีายงานข่าวแจ้งด้วยว่า ส.ส.บางคนที่ทราบความเคลื่อนไหวของแกนน าพรรคกลุม่ดังกล่าว ต่างตั้ง
ข้อสังเกตถึงเจตนาที่แทจ้รงิ รวมถึงความแม่นย าของการท าโพลเช่นน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการไมส่่งส.ส.
เจ้าของพื้นที่เดมิลงเลือกตัง้ในนามพรรคครัง้ต่อไปหรือไม่ เนือ่งจากส.ส. หลายคน ไม่ใช่คนในกลุ่มของร.อ.ธรรมนสั 
นอกจากนั้น ยังมีการตัง้ข้อสงัเกตว่า การท าโพลดังกล่าวจะถูกใช้เป็นเงือ่นไขกดดันให้ส.ส.มาข้ึนตรงกับกลุ่มของร.อ.
ธรรมนสั แลกกบัการถูกสง่ลงสมัครในครัง้ต่อไปหรือไม่อกีดว้ย 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3003855 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_3003855
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/000046532179846521345210..jpg
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'นิพิฎฐ์' เตือนซ้ า! อย่าสืบทอดทายาทไม่สิ้นสุด ระวังพังท้ังพรรค 
22 ตุลาคม 2564 เวลา 7:26 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อดีต ส.ส.พัทลุง 8 สมัย เตือนผู้ใหญ่ในพรรค อย่าเอาหมด เปิดทางให้ลูกชาวบ้านเป็นผู้แทนบ้าง ระวังจะพังกัน
ท้ังพรรค                                                          
22 ต.ค. 2564 - นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และอดีต ส.ส.พัทลุง 8 สมัย โพสต์
ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า "อย่าเอาหมด อย่าสืบทอดทายาทอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เปิดทางให้ลูกชาวบ้านคนอื่นเป็นส.ส.บ้าง 
ไม่งั้นจะพังกันทั้งพรรค"                                                                
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกรณีที่มีข่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์ โดยนายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้มี
การหารือ ถึงการวางตัวผู้สมัคร ส.ส.พัทลุง ว่า ในเขต 1 จะส่ง น.ส.สุพัชรี ธรรมเพชร อดีต ส.ส.พัทลุง ลง, เขต 3 ส่ง
นายนริศ ข าานุรักษ์ ส.ส.พัทลุง ลงในเขตเดิม ส่วนเขต 2 พื้นที่นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ที่จะไม่ลงสมัคร ส.ส.แล้ว ได้
ปรึกษากับ น.ส.สุพัชรีกับนายนริศ แล้วเห็นตรงกันว่าจะส่ง นายนิติศักดิ์ ธรรมเพชร ลูกชายของนายวิสุทธ์ิธรรมเพชร 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พัทลุงลงแทน โดยที่ไม่ได้มาหารือกับนายนิพิฎฐ์ เจ้าของพื้นที่เดิม. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/news-update/politics-news/9154/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/news-update/politics-news/9154/
https://www.thaipost.net/news-update/politics-news/9154/
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"เทพไท" เตือนพรรคการเมืองอย่าตื่นตระหนกจนเกินเหตุ รอให้รธน.ประกาศใช้ก่อน 
22 ตุลาคม 2564 10:41 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 22 ต.ค.64 นายเทพไท เสนพงศ์ อดีตส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์ Facebook ส่วนตัว 
ข้อความว่า 

" หลังจากมีค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับกรณีการยุบพรรคประชาชนปฏิรูป ของนายไพบูลย์ นิติ
ตะวัน ส.ส.ระบบบัญชีรายช่ือ และย้ายไปสังกัดพรรคพลังประชารัฐ สามารถท าได้ ไม่ผิดกฎหมาย จึงท าให้เกิดแนวทาง 
ไพบูลย์โมเดล ข้ึน มีพรรคการเมืองขนาดเล็ก มีการเคลื่อนไหวเพื่อหาทางรอดให้กับพรรคตัวเอง โดยยึดแนวทางของ
พรรคประชาชนปฏิรูป เป็นลัทธิเอาอย่าง เพื่อเตรียมรับกับสถานการณ์ทางการเมือง ในการเลือกตั้งครั้งหน้า ที่
รัฐธรรมนูญ ปี2560 มีการเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งใหม่ เป็นการใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ และมีส.ส.ระบบเขตเป็น 
400 คนและส.ส.ระบบบัญชีรายช่ือ 100 คน 

ท าให้มีการวิเคราะห์กันไปต่างๆนานาว่า มีพรรคการเมืองบางพรรค ได้เปรียบหรือเสียเปรียบมากน้อยกว่ากัน 
แต่ที่แน่นอนก็คือพรรคเล็กหรือพรรคที่จัดต้ังใหม่ ย่อมมีผลกระทบอย่างแน่นอน และตอนน้ีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้น ารัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขใหม่ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อลงพระปรมาภิไธยแล้ว ก็คงรอวันที่จะประกาศใช้ต่อไป 

ส่วนตัวเห็นว่า กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยังไม่จบกระบวนการ ในทางการเมืองความแน่นอน คือความไม่
แน่นอน อะไรก็ย่อมเกิดข้ึนได้เสมอ ตราบใดที่ยังไม่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไข ในราชกิจจานุเบกษา เพราะ
การเมืองไทย มักมีอะไรที่เป็นปาฏิหาริย์ หรือมีสิ่งที่เหนือความคาดหมายเกิดข้ึนได้เสมอ 
  จึงไม่อยากจะให้นักการเมือง หรือพรรคการเมือง ได้ต่ืนตระหนกจนเกินไป ควรจะรอให้มีการประกาศใช้ในราช
กิจจานุเบกษาเสียก่อน ถึงจะด าเนินการใดๆ ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่แก้ไขใหม่ อย่าท าอะไรไปล่วงหน้า เหมือนกับ
ค าโบราณที่กล่าวว่า”ไม่เห็นน้ าอย่าตัดกระบอก ไม่เห็นกระรอกอย่าโก่งหน้าไม้" 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/291261 
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เร่ง‘กม.ลูก’ 
วันที่ 22 ตุลาคม 2564 - 12:01 น. 
 

 

 
 

หลงัจากนายกรัฐมนตรีได้ทลูเกล้าฯ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้การเลอืกตั้งใช้บัตร 2 ใบ เมื่อวันที่ 4 ต.ค.ที่ผ่านมา ทาง
รัฐบาลและพรรคการเมืองต่างๆ ได้เตรียมแก้ไขพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนญู (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลอืกตั้ง ส.ส.
และพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมอืง มีรายงานข่าวจากท าเนียบรัฐบาลระบุไทม์ไลน์ของการ
แก้ไขดังกล่าวว่า ขณะนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ กกต.ได้จัดท าร่าง พ.ร.ป.ทัง้ 2 ฉบับเสรจ็สิ้นแล้ว รอผ่านความ
เห็นชอบจากทีป่ระชุม กกต.ก่อน จากนั้นต้องจัดรบัฟังความคิดเห็นตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ ก่อนเสนอ ครม.ให้
ความเห็นชอบ คาดว่าจะเป็นห้วงเวลา เดือน ธ.ค.2564 
ตามขั้นตอน หาก ครม.ให้ความเห็นชอบร่างแก้ไข พ.ร.ป.ทั้ง 2 ฉบับ จะน าส่งรัฐสภาเพื่อพจิารณา ในเดือน ม.ค.2565 
โดยใช้เวลาประมาณ 3 เดือน จากเดือน ก.พ.2565 ไปแล้วเสรจ็ ในเดือน มี.ค.2565 แล้วส่งให้ กกต.ตรวจสอบ
รายละเอียดภายใน 15 วัน ในเดือน เม.ย. 2565 อาจเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพื่อแก้ไขตามที่ กกต.เสนอ แล้วลงมติ
วาระ 3 โดยจะใช้เวลาประมาณ 25 วัน แล้วส่งให้รัฐบาลเพือ่น าข้ึนทูลเกล้าฯ เว้นแต่จะมีการสง่ศาลรฐัธรรมนูญเพื่อ
วินิจฉัย ใช้เวลาอีก 1 เดือน จากนั้นน าข้ึนทูลเกล้าฯ ซึง่ร่างกฎหมายจะอยู่ในพระราชอ านาจ 90 วัน ตรงกับเดือน ก.ค.
2565 ซึ่งมกีารประเมินในรฐับาลว่า หาก พ.ร.ป.ทัง้ 2 ฉบับประกาศใช้ น่าจะเกิดแรงกดดันใหร้ัฐบาลยุบสภา และใน
เดือน ส.ค.2565 เป็นช่วงที่ พล.อ.ประยทุธ์ จันทรโ์อชา ด ารงต าแหน่งครบ 8 ปี อาจจะเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ข้ึนมา
อีก 
น่าสังเกตว่า การแก้ไข พ.ร.ป.ทั้ง 2 ฉบับ ใช้เวลายาวนานมาก ถึงเดือน ก.ค.2565 ซึ่งมากเกินไปส าหรับสถานการณ์
บ้านเมืองในปจัจบุัน การดึงเวลาออกไปยาวๆ ย่อมเกิดประโยชน์กับฝ่ายทีอ่ยู่ในอ านาจ ขณะที่ทุกฝ่ายที่ต้องการเห็นการ
เปลี่ยนแปลง จะต้องรอคอยให้การแก้ไข พ.ร.ป.เรียบร้อยทัง้ 2 ฉบับ มิฉะนั้น ข้อก าหนดเรื่องบัตร 2 ใบ จะมีปญัหาใน
เชิงปฏิบัติทันที รัฐบาลในฐานะมีเสียงข้างมากในรัฐสภา น่าจะพิจารณาแก้ไขกฎหมายลูกอย่างรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลา เพื่อ
เตรียมความพร้อมส าหรับการเลือกตั้ง ซึ่งน่าจะสามารถท าได้ไม่ยาก เพราะเนื้อหาต่างๆ ของ พ.ร.ป.ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่
เคยมีในกฎหมาย และเคยใช้มาก่อนแล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_3001438 
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บารมีการเมือง ของ ชวน หลีกภัย กับมรสุม จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ 
วันที่ 22 ตุลาคม 2564 - 07:56 น. 

 

 

สถานการณ์การจัด “ผู้สมัคร” ไมล่งตัวของพรรคประชาธิปตัย์ สะท้อนสถานะและความเป็นจริงของความนิยม
ทางการเมืองของพรรคประ ชาธิปัตย์ได้เป็นอย่างด ี
ถามว่าเหตุใดสถานการณ์เช่นน้ีจึงไม่เกิดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนอื ภาคกลางและกทม. 
ท าไมจึงเกิดข้ึนที่ “ภาคใต”้ อย่างเป็น “ด้านหลัก” นั่นก็คือ เกิดข้ึนในพื้นที่จงัหวัดพทัลงุ นั่นก็คือ เกิดข้ึนในพื้นที่จงั 
หวัดพังงา และน่าเช่ือว่าสถานการณ์การจัดสรร “ผู้ลงพื้นที”่ จะแพรร่ะบาดเข้าไปในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ความหงุดหงิดจาก นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ เป็นสภาพทีเ่ข้าใจได้ ความหงุดหงิดจาก นายราเมศ รัตนะเชวง 
เป็นสภาพที่เข้าใจได้ มิได้อยู๋เหนือความคาดหมายแต่อย่างใด 
เป็นทัง้สถานการณ์ที่ดีและสถานการณ์เลวร้ายทางการเมือง 
  ความเป็นจริงนบัแต่การเลือกตั้งเมื่อเดือนมกราคม 2544 เปน็ต้นมาสะทอ้นสภาวะ “ขาลง” ทางการเมืองของ
พรรคประชาธิปัตย์จากพรรค อันดับ 1 มาเป็นพรรคอันดับ 2 
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนอื ภาคกลางค่อยๆสญูเสีย คงแต่ เพียงภาคใต้และกรงุเทพมหานคร 
แต่พอหลงัรัฐประหารเดือนกันยายน 2549 และหลังรัฐประหาร เดือนพฤษภาคม 2557 การเข้าไปพัวพันกับการเมือง 
“ข้างถนน” ท าให้พรรคประชาธิปัตย์เสื่อมทรุด เสียเกียรติภูมิ 
การเลือกตัง้เดือนมีนาคม 2562 ต้องเสียพื้นที่กรงุเทพมหานคร ไปอย่างสิ้นเชิง คงเหลือเพียงพื้นที่ภาคใต้และต้องถูกรุก
ต่อเนื่อง เป็นการรุกจาก พล.อ.ประยทุธ์ จันทรโ์อชา โดยตรง 

ความขัดแย้งในพื้นที่พัทลงุ ความขัดแย้งในพื้นที่พังงา และความเป็นไปได้ทีจ่ะเกิดความขัดแย้งในพื้นที่สงขลา 
และ 3 จังหวัดชาย แดนภาคใต้สะท้อนถึง “ก้อนเนื้อ” ทีเ่หลืออยู่ของพรรคประชาธิปัตย์ 
ตรวจสอบสภาวะ “ผู้น า” ของ นายจรุินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ 
และเสี่ยงเป็นอย่างสงูที่อาจจะเกิดการแยกตัวเหมือนกรณี นาย กรณ์ จาติกวณิช นายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค นพ.วรงค์ 
เดชกิจวิกรม จ าเป็นย่ิงที่ นายชวน หลีกภัย จะตอ้งฉาย “บารมี” ออกมา 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3003669 
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ปรากฎการณ์"ไพบูลย์ นิติตะวัน"เอฟเฟกต์ ส่งผลพรรคเล็กตีปีก 
21 ต.ค. 2564 17:00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าวินิจฉัยของศาลรธน.กรณี ไพบูลย์ นิติตะวัน เลกิพรรคประชาชนปฏิรูปเข้าสงักัดพลังประชารัฐ โดยไม่ท าให้
เขาต้องพ้นสมาชิกภาพส.ส. กลายเป็นกรณีศึกษาใหพ้รรคการเมอืงขนาดเล็กอื่นๆเริ่มขยับตาม เปลี่ยน-ย้าย"พรรค"กัน
วุ่น /เจาะประเด็นร้อน โดย เมฆาในวายุ 
ยิ้มกันหน้าบานส าหรบั"นายไพบลูย์  นิติตะวัน" ส.ส.ปาร์ตีล้สิต์ พรรคพลังประชารัฐ หลังมติศาลรัฐธรรมนญูระบุว่าการที่ 
"อดีตหัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรปูและส.ส.เสียงเดียวของพรรค"ย้ายสังกัด  เพราะพรรคประชาชนปฏิรูปสิ้นสุดสภาพ
การเป็นพรรคการเมอืง ดังนั้นการที่นายไพบลูย์ย้ายมาสังกัดพรรคพลังประชารัฐ พรรคแกนน าตั้งรฐับาลชุดน้ีสามารถ
ด าเนินการได้อย่างไร้ข้อครหา 

ไพบูลย์  นิติตะวัน  ส.ส.บญัชีรายช่ือพรรคพลังประชารฐัไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บญัชีรายช่ือพรรคพลงัประชารัฐ 
แน่นอนว่ากรณีค าวินิจฉัยศาลรธน.จะเป็น"คู่มือ"ให้พรรคจิ๋ว(พรรคหนึ่งเสียงที่ร่วมรัฐบาลคือ  พรรคพลงัชาติไทย, พรรค
ประชาภิวัฒน,์ พรรคพลงัไทยรกัไทย, พรรคประชานิยม, พรรคพลเมืองไทย, พรรคประชาธิปไตยใหม,่พรรคพลังธรรม
ใหม่ ) น่าจะเดินตามแนวทางนี้มาข้ึนเรือพปชร. 
  เพราะล่าสุด"นายพิเชษฐ์  สถิรชวาล" ส.ส.ปาร์ตีล้ิสต์และหัวหน้าพรรคประชาธรรมไทยออกมาแบไต๋ให้รบัรูก้ัน
แล้วว่าเตรียมขยับตามนายไพบูลย์แน่นอน โดยอ้างสารพันเหตุผลทางกฎหมายทีบ่ีบพรรคจิ๋วให้ขยับล าบาก   
  พิเชษฐ์  สถิรชวาล ส.ส.พรรคประชาธรรมไทย   พิเชษฐ์ สถิรชวาล ส.ส.พรรคประชาธรรมไทย  
เป็นประการฉะนี้ พรรคพลงัประชารัฐที่มสี.ส.เขตและปาร์ตี้ลิสต์ 119 คน น่าจะเพิ่มจ านวนผู้แทนราษฎรข้ึนมาในเร็ว
วันน้ีจากบรรดาพรรคหนึง่เสียง  และรอดูใกล้ๆวันที่กตกิาหลักคือรฐัธรรมนูญและกฎหมายลูกชัดเจนข้ึนในช่วงกลางปี
หน้าก็จะประเมินได้อีกว่าส.ส.และอดีตผูส้มัครส.ส.รวมทั้งคนหน้าใหมก่ารเมืองรายใด-จากพรรคไหนจะย้ายมา
สังกัดพปชร.เพิ่มเติมบ้าง...(ตอนนีห้ลายคนรู้ดีว่างเูห่าพรรคประชาชาติซึ่งเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านคือ นายอนุมัติ ชูสารอ 
ส.ส.ปัตตานี ซึ่งทราบกันว่าใกล้ชิดบิก๊พรรคพลงัประชารัฐบางคนน้ันน่าจะเปลี่ยนข้ัวในการเลือกตั้งคราวหน้าแน่นอน) 

เท่ากับก าลงัพลของพปชร.เพิ่มข้ึนค่อนข้างชัวร์จากพรรคจิ๋วเหล่าน้ีในไม่กี่นาทีข้างหน้า 
หันไปมองพรรคร่วมฝ่ายค้านกันบ้าง  เริ่มจาก "พรรคเพื่อไทย"น้ันจะข้ึนค าเตือนผู้แทนฯที่ไมท่ าตามมติพรรคในช่วงการ
อภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งล่าสุด 
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ปรากฎการณ์"ไพบลูย์ นิติตะวัน"เอฟเฟกต์ ส่งผลพรรคเล็กตปีีกปรากฎการณ์"ไพบูลย์ นิติตะวัน"เอฟเฟกต์ 
ส่งผลพรรคเลก็ตีปีก 

โดย 3 ส.ส.ที่ถูกภาคทัณฑ์และใช้เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาส่งลงสมัคร ส.ส.สมัยหน้า คือ นายธีระ ไตรสรณ
กุล ส.ส.ศรสีะเกษ, นายจาตุรงค์ เพ็งนรพฒัน์ ส.ส.ศรสีะเกษ , นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ ส.ส.ปทุมธานี ขณะที่ ส.ส.ที่ถูกว่า
กล่าวตักเตือน 1 คน คือ นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ส.ส.อบุลราชธานี และผู้ที่ยังไม่สามารถพิจารณาได้เนื่องจากพกั
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล เพราะติดเช้ือโควิด-19 คือ นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร ส.ส.นครนายก 

แน่นอนว่าพรรคเพือ่ไทยต้องเสียนายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์และนางพรพมิล ธรรมสาร ส.ส.
ปทุมธานี ในข้อหาขัดมติพรรค-ไม่ร่วมกจิกรรมพรรค ไปให้พรรคอื่นๆ โดยค่อนข้างแน่นอนว่า"เจก๊้อย"น่าจะไปข้ึนฝัง่
รัฐบาล ส่วน"เอลวิสเมืองพิชัย"น้ันยังแทงกั๊ก 
  บวกกับกระแสเช็กช่ือว่าใครยังอยู่-ใครเริม่ปันใจย้ายข้ัวบ้าง เพราะตอนน้ีพรรคไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดา
รัตน์ เกยุราพันธ์ุ แกนน าพรรคทยอยเดินสายเปิดตัวว่าทีผู่้สมัครส.ส.หลายจังหวัดไปแล้ว โดยผู้แทนฯเมืองหลวงรวมทั้ง
อีสานบางเขตของพท.นั้น รู้กันดีว่าสังกัดมุง้ของคุณหญิงหนอ่ย หากยังไม่ชัดเจน แม้"โทนี่ วู้ดซัม"จะออกมาการันตี
อนาคตของพท.งวดหน้าว่าต้องแลนด์สไลด์เท่านั้น และอย่าลืมสาแหรกพรรคของพท.ที่แตกตัวไปคราวก่อนคือพรรคเพือ่
ชาติ-พรรคประชาชาติ-พรรคเสรีรวมไทยนั้น จะหาเหตุยุบรวมพรรคหรือไม่  หากกติกาบัตรสองใบน ามาใช้ พรรคแนว
ร่วมของพท.ก็เหนื่อยแน่  
ปรากฎการณ์"ไพบลูย์ นิติตะวัน"เอฟเฟกต์ ส่งผลพรรคเล็กตปีีกปรากฎการณ์"ไพบูลย์ นิติตะวัน"เอฟเฟกต์ ส่งผลพรรค
เล็กตปีีก 

ส่วนพรรคที่มีความระส่ ามากสุด (แมจ้ะเก็บอาการไว้ได้บ้าง) นั้นคือ"พรรคก้าวไกล"  หลังเสีย"นายวินท์ สุธีรชัย" 
อดีตส.ส.ปาร์ตี้ลสิต์ ที่ลาออกจะไปตั้ง"พรรครวมไทยยูไนเต็ด" ผนวกกับงเูห่าสสี้มเวอร์ช่ันสองในเบื้องต้น 6 เสียงที่ยัง
สังกัดพรรคนี้และแกนน าพรรคยืนยันไม่ขบัออกจากพรรค (นายขวัญเลิศ พานิชมาท ส.ส.ชลบุรี, นายคารม พลพรกลาง 
ส.ส.บัญชีรายช่ือ, นายพีรเดช ค าสมทุร ส.ส.เชียงราย ,นายเอกภพ เพียรพเิศษ ส.ส.เชียงราย, นายเกษมสันต์ มีทิพย์ 
ส.ส.บัญชีรายช่ือ ,นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ ส.ส.กทม. ) แปลว่า พรรคสสี้มเวอร์ช่ันสองน่าจะเหลือส.ส.วันน้ีที่เป็นเลือด
แท้กว่า 40 ชีวิต 
พิธา ลิ้มเจริญรัตน์  หัวหน้าพรรคก้าวไกลพิธา ลิม้เจรญิรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล 
อย่าลืมว่า ก่อนหน้านี้พรรคสสี้มเวอร์ช่ันแรกคือ"พรรคอนาคตใหม่" พบว่า ผลการเลอืกตั้งส.ส.วันที่ 22 มี.ค.2562 
"อนค."มีผู้แทนฯสองระบบรวม 81 คน (ส.ส.บัญชีรายช่ือ 50 คน,ส.ส.เขต 31 คน     
หลงัจากนั้นนางจมุพิตา จันทรขจร ส.ส.นครปฐม เขต 5 ลาออกเนื่องจากป่วยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ต้องเลือกตั้ง
ซ่อม พรรคอนาคตใหม่พ่ายแพ้ให้กบัพรรคชาติไทยพัฒนา ท าให้เหลือ ส.ส. 80 คน  ) แต่เมื่อถูกตัดสินให้ยบุพรรค
อนาคตใหม่นั้น  พรรคสีส้มเวอร์ช่ันสองที่ช่ือ"พรรคก้าวไกล"เหลือผู้แทนฯมาร่วมตั้งล า 55 คน 
ยามนั้นกระแสข่าว "งูเห่าสีสม้" มีมาต้ังแต่การชิงจังหวะประกาศการตั้งรัฐบาลระหว่างพรรคเพื่อไทยทีอ่้างตัวว่าเป็น"ฝ่าย
ประชาธิปไตย" กับพรรคพลังประชารัฐที่โดนข้อครหาว่าเป็น"พรรคสืบทอดอ านาจคสช."  พบว่า คะแนนสองสภาในการ
ลงมตเิลอืกนายกรัฐมนตรีวันที่  5 มิ.ย.2562  มีผลดงันี้  
500 เสียงสนบัสนุน พล.อ. ประยทุธ์  จันทร์โอชา (19 พรรคการเมือง และ วุฒสิภา) ประกอบด้วย ส.ว. 249 เสียง, พลัง
ประชารัฐ 116 เสียง,ประชาธิปัตย์ 51 เสียง,ภูมิใจไทย 50 เสียง,ชาติไทยพัฒนา 10 เสียง,รวมพลังประชาชาติไทย 5 
เสียง,ชาติพัฒนา 3 เสียง,พลังท้องถ่ินไท 3 เสียง,รักษ์ผืนป่าประเทศไทย 2 เสียง,พลังชาติไทย 1 เสียง, "พรรคจิ๋ว"  10 
เสียง 
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244 เสียงทีส่นับสนุน นายธนาธร จึงรุง่เรืองกจิ  ได้แก่,พรรคเพื่อไทย 136 เสียง,พรรคอนาคตใหม่ 79 เสียง,พรรคเสรี
รวมไทย 10 เสียง,พรรคประชาชาติ 7 เสียง,พรรคเศรษฐกิจใหม่ 6 เสียง,พรรคเพื่อชาติ 5 เสียง,พรรคพลังปวงชนไทย 1 
เสียง 
งดออกเสียง 3 คน ประกอบด้วย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานรัฐสภา, นายพรเพชร 
วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ในฐานะรองประธานรัฐสภา ,นายสิริพงษ์ อังคสกลุเกียรติ  ส.ส. ศรสีะเกษ พรรคภูมิใจไทย  
และในวันน้ันมีหนึง่ปรากฏการณ์การเมืองคือ"นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ" ลาออกจากการเป็นส.ส.ปาร์ตีล้สิต์ พรรค
ประชาธิปัตย์ เพราะไม่อาจสนบัสนุนพล.อ.ประยุทธ์ข้ึนเป็นสร.1ได ้
ช่วงนั้นลือกันหึง่ว่า "งูเห่าสสี้ม"พร้อมปรากฏตัว เพียงแต่รอจังหวะเท่านั้น...ต่อมาปรากฏการณ์"งเูห่าสีสม้เวอร์ช่ันแรก"
ฟักตัวออกจากไข่  ในการลงมตริ่าง พ.ร.ก.โอนอัตราก าลงัพลฯและร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563  ส.ส.
พรรคสีสม้เวอร์ช่ันแรกสี่คนที่โหวตสวนมติพรรค จน"อนค."มีมติขับ"กบฏ"ออกจากพรรค( สี่คนน้ันคือ น.ส.กวินนาถ ตา
คีย์ ส.ส.ชลบุรี ,พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบรุี , น.ส.ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม,่นายจารึก ศรีอ่อน ส.ส.
จันทบรุี  ท าให้อนค.เหลือ ส.ส.76 คน   
โดยหลงัจากสีส่.ส.ถูกขับออกจากพรรค พบว่า  พ.ต.ท.ฐนภัทรย้ายไปอยู่พรรคพลงัประชารัฐ น.ส.ศรีนวลย้ายไปพรรค
ภูมิใจไทย น.ส.กวินนาถและนายจารกึย้ายไปอยู่พรรคพลังทอ้งถ่ินไท) 
"งูเห่าสสี้มเวอร์ช่ันสอง" คือ หลงัจากที่พรรคอนาคตใหม่ถูกยบุ    ส.ส.10 คนย้ายสังกัดไปอยูฝ่ั่งรัฐบาล  โดย  9 คนย้าย
ไปพรรคภูมิใจไทย คือนายโชติพิพัฒน์ เตชะโสภนมณี ส.ส.กทม., ร.ต.ต.มณฑล โพธ์ิคาย ส.ส.กทม. ,นายสมเกียรติ 
ถนอมสินธ์ุ ส.ส.กทม. ,นายเอกการ ซือ่ทรงธรรม ส.ส.แพร,่ นายอนาวิล รัตนสถาพร ส.ส.ปทุมธานี, นายกิตติชัย เรือง
สวัสดิ์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา ,นายฐิตินันท์ แสงนาค ส.ส.ขอนแก่น, นายวิรัช พันธุมะผล ส.ส.บัญชีรายช่ือ,นายส าลี รกัสทุธี 
ส.ส.บัญชีรายช่ือ ส่วนนายสมัคร ป้องวงษ์ ส.ส.สมทุรสาคร ย้ายไปพรรคชาติไทยพฒันา  
ล่าสุดอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคอนาคตใหม่ในวันวานจ่อสละยานไปข้ึนกับพรรคอื่นๆกันแล้ว ล่าสุดคือ น.ส.ณิชชา บุญลอื  
อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม. เขตบางกะปิ-วังทองหลาง พรรคอนาคตใหม่ โพสต์ภาพคู่กับคุณหญิงสุดารัตน์ไปแล้ว แปลว่า
พรรค สสี้มเวอร์ช่ันสองภายใต้การน าของ"นายพิธา ลิ้มเจรญิรัตน์"ที่ตอนน้ีก าลงัลุยพบมวลชนหลายจังหวัดน้ันยังฝันว่า
จะมผีู้แทนฯเพิ่มหลายคนในคราวหน้า แต่ความจรงิพบการไหลออกเนอืงๆแบบนีจ้ะไปได้ด่ังฝันจริงหรือส าหรบัพรรค
ก้าวไกล 
รอจบัตาการทิ้งไพจ่ากคนการเมืองหลัง"ไพบูลยเ์อฟเฟกต์"ว่าจะเกิดข้ึนตามบทวิเคราะห์นี้หรอืไม่...และจะอ้างเหตผุลใด
ข้ึนมาช้ีแจงกับสังคม 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/scoop/489191 
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